

<b>MIC</b>	<b>MATICHON</b> INFORMATION CENTER	<b>Subject Heading : 61107316</b>
<b>Source :</b>	<b>ผู้จัดการรายวัน</b>	
<b>Date :</b>	<b>2 เม.ย. 2561</b>	<b>Page : 8</b>
		<b>No :</b>

แม้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จะกีดกัน กรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ แต่แนวทางการ แก้วกฤตบริษัทจดทะเบียนแห่งนี้ ยังมีอุปสรรคขวากหนามสำคัญอยู่

คณะกรรมการ IFEC ล่าสุดเหลือเพียง 4 คน แต่แยกเป็นสองฝ่าย โดยนาย ศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยังยืนอยู่ในฝั่งนายแพทย์วิชัย ถาวร-วัฒน์ยังคง อดีตประธานกรรมการที่ถูก ก.ล.ต.ร้องทุกข์กล่าวโทษในความผิดทาง อาญา 2 คดี จนต้องพ้นจากตำแหน่ง

ส่วน พล.ต.บุญเลิศ แจ่มนรรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ แสดงจุดยืน ชัดเจน ยืนอยู่ข้างผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ โดยมีนายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ กรรมการอิสระ เป็นแนวร่วม ขณะที่นายวิภู มหารักษ์กษะ กรรมการอีกคน ยังยืนกุมเชิง ไม่แสดงตัว ว่า ยืนอยู่ฝ่ายไหน

พล.ต.บุญเลิศ และนายฉัตรณรงค์ ประชุมร่วมกัน และแจ้งกลับมายัง ก.ล.ต.แล้ว พร้อมจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ร้องขอ โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ และ จะจัดประชุมภายใน 35 วันหลังการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ เสร็จสิ้น

แต่นายศุภนันท์ กลับแจ้งว่า ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยอ้างข้อ กฎหมายเป็นอุปสรรค

ยังไม่มีเคลือบไหวจาก ก.ล.ต.ว่า จะยึดคำชี้แจงจากกรรมการฝ่ายไหน ของ IFEC แต่ดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับฝั่ง พล.ต.บุญเลิศ ที่อยู่ระหว่างเคลือบไหว



## มหากาพย์-มหากอง IFEC

**ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า**

เพราะถ้ายึดท่าทีของนายศุภนันท์ ซึ่งอ้างข้อกฎหมายมาใช้บ้ายเบี่ยงการจัด ประชุม ก.ล.ต.คงมีมาตรการจัดการนายศุภนันท์แล้ว ฐานไม่ให้ความร่วมมือในการ ผ่าทางตัน IFEC

ศึกใน IFEC ยังขัดกันหัว เพราะแก่นายวิชัย จะถูก ก.ล.ต.กล่าวโทษไปแล้ว 2 คดี และไม่รู้จะมีคดีใหญ่ตามมาอีกเท่าไร แต่นายวิชัยยังไม่ถอดใจ ล่าสุดฟ้อง กลุ่มนายทวิช เตชะนาวากุล ผู้ถือหุ้นใหญ่ ในความผิดเข้าครอบงำกิจการ ซึ่งศาล ประทับรับฟ้อง และอาจส่งผลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการของกลุ่มนาย ทวิช

ส่วนฝั่งผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายจากการบริหารของนายวิชัย และกรรมการ

ฝั่งนายวิชัย ได้เปิดโปงพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใสของกลุ่มนายวิชัยในหลายกรณี

**IFEC มีการโกงกันแน่ เพียงแต่ใครโกงกันบ้างเท่านั้น** โดยอดีตกับอดีต  
กรรมการสภาโคลนใส่กันอยู่ กรรมการกับกรรมการชุดปัจจุบันก็เปิดโปงการทุจริต  
อีกเหมือนกัน และเชื่อว่า ก.ล.ต.กำลังลุยสอบการทุจริตอยู่เรื่อยๆ

แต่อีกไม่นาน จะมีการกล่าวโทษคดีโกงและคดีฟ้องถ่ายเงินตามมา ซึ่งแทบไม่  
ต้องคาดเดาว่า อดีตกรรมการคนไหนจะโดนบ้าง และกรรมการปัจจุบันคนใดอยู่ใน  
ข่ายที่จะเจอข้อหาหนัก

**การทุจริตและทำให้ IFEC สล่มสลาย ผู้ถือหุ้นรายย่อยเกือบ 3 หมื่นคนต้อง  
เสียหายอย่างหนัก และยังไม่เห็นหน่วยงานใดกอบกู้วิกฤตได้ การทุจริตในบริษัทจด  
ทะเบียนแห่งนี้จะเป็นอีกมหากาพย์ของพฤติกรรมโกง**

กว่า 1 ปีแล้วที่ ก.ล.ต. โดดลงมาลุยแก้ปัญหา แต่ IFEC ตีลูกตีอมาตลอด แม้  
กรรมการอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของที่มีอยู่ในขณะนี้จะเปลี่ยนข้าง หันมายืนอยู่ฝ่ายผู้  
ถือหุ้น และตอบรับการฝ่าทางตันของ ก.ล.ต. โดยกฤษฎีกาจัดประชุมผู้ถือหุ้น

แต่กรรมการฝั่งนายวิชัยยังทำตัวเป็นศรีธนญชัย บ้ายเบี่ยงคำสั่งของ ก.ล.ต. อยู่  
กระบวนการแก้วิกฤต IFEC ยังไม่เริ่มต้นนับหนึ่ง トラบไตที่ยังไม่มีการประชุม  
ผู้ถือหุ้น เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่

**และถ้ามีคณะกรรมการชุดใหม่ กรรมการและผู้บริหาร ทั้งชุดเก่าและอาจรวม  
ถึงชุดปัจจุบัน เตรียมตัวถูก “เช็กบิล” ข้อหาโกงกันได้ เดาไม่ถูกว่า จะมีอาชญากร  
ใน IFEC จะถูกดำเนินคดีกันกี่คน.**